

Lập Kế Hoạch Cho Việc Thực Hiện Các Biện Pháp An Toàn Tăng Cường Đối Với COVID-19

Các Trường Công Lập Albuquerque đang làm tất cả những gì có thể để giữ an toàn cho học sinh và đến trường ngay cả khi số trường hợp COVID ở New Mexico vẫn ở mức cao.



Các Trường Công Lập Albuquerque biết rằng sự gia tăng liên tục của các trường hợp COVID-19 trên toàn quốc là nguyên nhân đáng lo ngại và chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị rằng học khu đang làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho học sinh và nhân viên của chúng tôi, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, giảm thiểu sự gián đoạn, và quan trọng nhất là được tiếp tục dạy và học trực tiếp.

Nhóm ứng phó COVID-19 của APS tiếp tục tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế. Dưới đây là bản tóm tắt về cách tiếp cận phân lớp đối với sự an toàn với COVID và ngưỡng cảnh báo cho các trường học để thực hiện các chiến lược giảm thiểu gia tăng và đóng cửa lớp học/trường học, nếu cần thiết. Xin lưu ý các ngưỡng được khuyến nghị được tính riêng cho những người ở trường khi bị nhiễm.

- Khi trường học đạt đến ngưỡng 3% dân số (học sinh và nhân viên) trở lên bị nhiễm trong 14 ngày qua, thì việc thực hiện các biện pháp an toàn tăng cường đối với COVID-19 sẽ được khuyến nghị. Nhân viên của học khu sẽ tiến hành một chuyến viếng thăm trường học, gặp gỡ với ban giám hiệu nhà trường để đảm bảo việc tuân thủ các biện pháp hiện tại, và đưa ra khuyến nghị về những chiến lược giảm thiểu tăng cường.
- Trường học đạt ngưỡng 5% dân số (học sinh và nhân viên) trở lên bị nhiễm trong 14 ngày qua, sẽ được yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn tăng cường đối với COVID-19. Nhân viên của học khu sẽ tiến hành một chuyến viếng thăm địa điểm, gặp gỡ nhân viên trường học để đảm bảo việc tuân thủ các biện pháp hiện tại, và đưa ra khuyến nghị về những chiến lược giảm thiểu tăng cường.
- 7-14 ngày sau khi một trường học được yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn tăng cường đối với COVID-19, tỷ lệ các trường hợp COVID-19 hiện tại sẽ được xem xét và một chuyến viếng thăm tiếp theo sẽ được thực hiện để xác định xem các chiến lược giảm thiểu bổ sung có cần thiết hay không.
- 14-21 ngày sau khi một trường học được yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn tăng cường đối với COVID-19, tỷ lệ các trường hợp COVID-19 hiện tại sẽ được xem xét. Các chiến lược giảm thiểu tăng cường sẽ được dỡ bỏ khi nhân viên học khu xác nhận các

trường hợp COVID-19 hiện tại là dưới 3% dân số của trường (học sinh và nhân viên) trong 14-21 ngày qua.

- Các mức ngưỡng bổ sung sẽ được xem xét nếu cần để xác định việc đóng cửa lớp học/trường học (ví dụ: thiếu nhân viên để cung cấp tỷ lệ giữa người lớn và học sinh an toàn, một dấu hiệu về sự lây lan trong trường học hoặc các yếu tố đóng góp liên quan khác).

Kế hoạch này, kết hợp với các công cụ đã có sẵn và đang được sử dụng, chẳng hạn như tiêm chủng, xét nghiệm, kiểm tra việc tiếp xúc, đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, cải thiện hệ thống thông gió và vệ sinh, có thể cung cấp sự bảo vệ tối ưu đối với vi rút vẫn còn hoạt động.